

Số: /KH-MNTL

Thanh Lương, ngày 15 tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác
Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo về việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; Kế hoạch số 254/KH-SGDĐT ngày 06/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-GDĐT ngày 12/03/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo;

Trường mầm non Thanh Lương xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với năm 2023; đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai để bảo vệ sức khỏe nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ, lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch tại đơn vị.

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng, đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chú trọng truyền thông nguy cơ, truyền thông trực tiếp.

Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch.

III. Hoạt động trọng tâm

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo.

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng, chống dịch.

Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch năm 2024 đề ra được các phương án đáp ứng chống dịch phù hợp, thích ứng linh hoạt trong từng tình huống.

2. Công tác tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh để nâng cao tinh thần chủ động về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh truyền nhiễm.

Xác định công tác phòng chống dịch phải dựa vào cộng đồng, lấy cộng đồng làm trung tâm cho các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp tăng cường truyền thông, thông tin đến đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh để hiểu, an tâm, hưởng ứng, phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch

Thực hiện hoạt động tổng vệ sinh môi trường thường xuyên theo chỉ đạo của UBND huyện.

Tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán; vệ sinh môi trường sau mưa, lụt; vệ sinh môi trường trong trường học; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, thu gom phế thải, phế liệu để chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trước và trong mùa dịch.

Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của Bộ Y tế.

4. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Tăng cường công tác phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua đường thực phẩm và thực hiện tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các dịch bệnh truyền qua thực phẩm.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban chỉ đạo có kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác phòng chống dịch

Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các nhóm lớp

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban giám hiệu

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024

Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong cơ sở giáo dục cho ngành Y tế để phối hợp xử lý. Tuyên truyền cho phụ huynh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

Thực hiện tốt công tác y tế học đường, chủ động thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện sớm và báo cho cơ sở y tế khi có ca bệnh truyền nhiễm

Phối hợp với ngành Y tế triển khai hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng vắc xin tại cơ sở giáo dục. Kiểm soát việc tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo lứa tuổi khi nhập học.

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch tại các nhóm lớp

2. Đối với các tổ chức đoàn thể, các nhóm lớp

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trẻ.

Tuyên truyền cho phụ huynh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trong nhóm lớp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 của trường mầm non Thanh Lương, yêu cầu CBGVNV, phụ huynh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- CBGVNV và PH (để t/h);
- Lưu VP./.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Trâm